



ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
 เลขรับ 2852  
 วันที่ 8 พ.ค. 2556  
 เวลา .....

ที่ อจ ๐๐๑๘.๔/ว ๖๓๙

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมการปกครอง ได้รับหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่า สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบพบเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ เป็นรูปประจำตัวและภาพหน้าปก โดยให้ประชาชนแจ้งเบาะแสและหลักฐานประวัติการสนทนา รวมถึงใบแจ้งการโอนเงิน (สลิป) ที่ถูกฉ้อโกงไปที่บัญชี LINE ชื่อว่า "ศูนย์ช่วยเหลือ" รหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) ว่า "@๓๐๓๑๑๑๑" และกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) ได้แจ้งผ่านเพจ Facebook ว่าได้ตรวจสอบพบเพจ Facebook ปลอมชื่อ "สืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี" ซึ่งได้นำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานมาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชน ทำให้ประชาชนที่พบเห็นเพจดังกล่าวเชื่อว่าเป็นเพจจริง และเมื่อมีประชาชนติดต่อเข้าไปทาง Facebook Messenger มีจดาชีพจะส่งรหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) พร้อมลิงก์เพื่อนเพื่อนซึ่งใช้บัญชี LINE ชื่อว่า "ศูนย์ช่วยเหลือ" ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" ข้างต้น โดยจากการตรวจสอบบัญชี LINE ชื่อว่า "ศูนย์ช่วยเหลือ" ดังกล่าวได้แอบอ้างเป็นเจ้าของที่สามารถช่วยเหลือและติดตามคดีที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ จากนั้นจะขอข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลทางการเงินของเหยื่อ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต รวมไปถึงหลักฐานทางคดีอื่น ๆ ซึ่งผู้ที่แอบอ้างอาจนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้ไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้ เช่น การนำข้อมูลไปโจรกรรมข้อมูล (Hack) บัญชีสื่อสังคมออนไลน์และใช้หลอกลวงเงินผู้อื่นหรือใช้รหัสบัตรเครดิตไปซื้อสินค้าและบริการหรือโอนเงินจากบัญชีธนาคาร รวมไปถึงอาจนำข้อมูลไปขายให้กับกลุ่มมิจฉาชีพอื่นและแอบอ้างทำเรื่องผิดกฎหมายต่าง ๆ

จังหวัดอำนาจเจริญพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเพจ Facebook และแอปพลิเคชัน LINE ดังกล่าวเป็นช่องทางให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน จึงแจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอเดือนภัยดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ช่องทาง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ต้องให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คุณธิดา อานนท์  
 ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม  
 โทร. ๐๔๕๕๒ ๓๐๐๔  
 โทร. ๐๔๕๕๒ ๓๒๐๒ (นางสาวพลอยปภัส ตั้งควนิชัย)  
 โทร. ๐๔๕๕๒ ๓๒๐๒ (นางสาวพลอยปภัส ตั้งควนิชัย)

จังหวัดอำนาจเจริญ  
 ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อ  โปรดพิจารณา  โปรดทราบ

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
 กลุ่มงานปกครอง  
 นางสาวอ. พลอยปภัส ตั้งควนิชัย  
 โทร. ๐๔๕๕๒ ๓๐๐๔  
 โทร. ๐๔๕๕๒ ๓๒๐๒ (นางสาวพลอยปภัส ตั้งควนิชัย)  
 22 พ.ค. 2556  
 ปลัดอำเภอ  
 ๒๒-๑-๖๑



ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๑๐๕๕๕  
ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมการปกครอง ได้รับหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่า สำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบพบเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ เป็นรูปประจำตัวและภาพหน้าปกโดยให้ประชาชนแจ้งเบาะแสและหลักฐานประวัติการสนทนา รวมถึงใบแจ้งการโอนเงิน (สลิป) ที่ถูกฉ้อโกงไปที่บัญชี LINE ชื่อว่า "ศูนย์ช่วยเหลือ" รหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) ว่า "@๓๐๓๑๑๑๑" และกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) ได้แจ้งผ่านเพจ Facebook ว่าได้ตรวจสอบพบเพจ Facebook ปลอมชื่อ "สืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี" ซึ่งได้นำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานมาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชน ทำให้ประชาชนที่พบเห็นเพจดังกล่าวเชื่อว่าเป็นเพจจริง และเมื่อมีประชาชนติดต่อเข้าไปทาง Facebook Messenger มิฉฉฉฉจะส่งรหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) พร้อมลิงก์เพิ่มเพื่อนซึ่งใช้บัญชี LINE ชื่อว่า "ศูนย์ช่วยเหลือ" ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" ข้างต้น โดยจากการตรวจสอบบัญชี LINE ชื่อว่า "ศูนย์ช่วยเหลือ" ดังกล่าวได้แอบอ้างเป็นเจ้าของหน้าที่ สามารถช่วยเหลือและติดตามคดีที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิฉฉฉได้ จากนั้นจะขอข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ เช่น ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลทางการเงินของเหยื่อ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต รวมไปถึงหลักฐานทางคดีอื่น ๆ ซึ่งผู้ที่แอบอ้างอาจนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้ไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้ เช่น การนำข้อมูลไปโจรกรรมข้อมูล (Hack) บัญชีสื่อสังคมออนไลน์และใช้หลอกลวงเงินผู้อื่นหรือใช้รหัสบัตรเครดิตไปซื้อสินค้าและบริการ หรือโอนเงินจากบัญชีธนาคาร รวมถึงอาจนำข้อมูลไปขายให้กับกลุ่มมิฉฉฉอื่นและแอบอ้างทำเรื่องที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเพจ Facebook และแอปพลิเคชัน LINE ดังกล่าวเป็นช่องทางให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน จึงขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกแห่งแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเดือนกุมภาพันธ์ดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บริการที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักการสอบสวนและนิติการ  
ส่วนอำนวยความสะดวก  
โทร./โทรสาร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๖

ศูนย์ช่วยเหลือ  
ที่ โทร ๐๒๐๕.๗๖๙๗



ถึง กรรมการปกครอง

ด้วยสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ตรวจสอบพบเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ตำรวจธรรม" ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ตำรวจธรรม ๑๕๖๗ เป็นรูปภาพประจำตัวและภาพหน้าปก โดยให้ประชาชนแจ้งเบาะแสและหลักฐานประวัติการสนทนา รวมถึงใบแจ้งการโอนเงิน (สลิป) ที่ถูกฉ้อโกง ไปที่บัญชี LINE ชื่อว่า "ศูนย์ช่วยเหลือ" รหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) ว่า "@303dainj" และกองบังคับการ ตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตยท.) ได้แจ้งผ่านเพจ Facebook ว่าได้ตรวจสอบพบ เพจ Facebook ปลอมชื่อ "สืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี" ซึ่งได้นำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานมาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชน ทำให้ประชาชน ที่พบเห็นเพจดังกล่าวเชื่อว่าเป็นเพจจริง และเมื่อมีประชาชนติดต่อเข้าไปทาง Facebook Messenger มิจฉาชีพจะส่งรหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) พร้อมลิงก์เพิ่มเติมเพื่อนซึ่งใช้บัญชี LINE ชื่อว่า "ศูนย์ช่วยเหลือ" จากการตรวจสอบพบว่า บัญชี LINE ชื่อว่า "ศูนย์ช่วยเหลือ" ดังกล่าว ได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สามารถช่วยเหลือ และติดตามคดีที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ จากนั้นจะขอข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ เช่น ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลทางการเงินของเหยื่อ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต รวมไปถึงหลักฐานทางคดี เช่น หลักฐานการพูดคุยกับคนร้าย หลักฐาน การโอนเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้ที่แอบอ้างอาจนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้ เช่น การนำข้อมูลไปโจรกรรมข้อมูล (Hack) บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หลอกยืมเงินผู้อื่น หรือใช้รหัสบัตรเครดิตซื้อ สินค้าและบริการ หรือโอนเงินจากบัญชีธนาคาร หรือนำข้อมูลไปขายให้กับกลุ่มมิจฉาชีพอื่น หรือนำไปแอบอ้าง ทำเรื่องผิดกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเพจ Facebook และแอปพลิเคชันไลน์ดังกล่าว เป็นหนึ่งในช่องทางการให้บริการของศูนย์ตำรวจธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์ตำรวจธรรมจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งศูนย์ตำรวจธรรมอำเภอทุกแห่ง ให้เตือนภัยดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางที่ถูกต้องในการติดต่อกับศูนย์ตำรวจธรรมให้กับบุคคลในสังกัดและประชาชนรับทราบ โดยทั่วกัน ตลอดจนประสานแจ้งศูนย์ประสานงานการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ทางสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  
กลุ่มงานศูนย์ตำรวจธรรม  
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓  
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<https://bit.ly/3Uu0mjd>

